

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ



นายสรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม และบรรยายพิเศษเรื่อง ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความว่า...

ก่อนอื่นต้องเรียนทุกท่านว่า ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มรูปแบบถ้าระบบเครือข่ายที่ศูนย์มีข้อมูลไม่เพียงพอ ถามว่าทำไมผมสามารถยืนยันอย่างนี้ได้ เพราะว่า ณ วันนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจว่าเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ขวบขึ้นไปใช้มือถือร้อยละ ๙๐ ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณร้อยละ ๕๐ และใช้อินเทอร์เน็ตประมาณร้อยละ ๓๐ ฉะนั้น Platform ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ ๕ ปี ๑๐ ปีที่แล้ว ห้องสมุดที่เราเข้าไปคือต้องไปเปิดหนังสือค้นหา แต่ในระบบใหม่การให้ความรู้และ Life style การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลักษณะการหาความรู้ของคนในสังคมเปลี่ยนไป เวลาที่เราเดินทางไปไหนทุกคนจะเดินก้มหน้าใช้มือถือ เล่น Line บ้าง

ใช้ Internet ค้นหาข้อมูลบ้าง ในขณะที่เดียวกัน ณ วันนี้ในการประชุม เมื่อมีคำถามอะไรที่ไม่เข้าใจก็เข้าไปค้นใน Google เพื่อหาคำตอบว่า เขาพูดเรื่องอะไร แล้วเราไม่เข้าใจเรื่องอะไร เพราะฉะนั้น รูปแบบ วิธีการหาความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าไปห้องสมุดและเปิดหนังสือค้นกระดาษ การให้บริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ search engine เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการหาความรู้เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นระบบเครือข่ายจึงมีความสำคัญ ณ วันนี้ Digital เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในสังคม ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะล้าสมัยและไม่ทันเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นรูปแบบการให้บริการในศูนย์วิทยบริการสาธิตธรรมจึงปรับเปลี่ยนไปมาก เราไม่ต้องการห้องสมุดขนาดใหญ่ แต่ต้องการไอทีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของคนในมุมมองหลายด้าน และสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้การขับเคลื่อนบุคลากรไปในทิศทางเดียวกันได้ จะต้องสร้างความเชื่อถือ หรือ Mind set ของคนในองค์กรเพื่อให้หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา มีฝรั่งเขาบอกว่าความสงสัยทำให้มีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา มีการสร้างเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการที่เราจะค้นคว้าหาความรู้ ต้องเริ่มจากข้อสงสัยต่างๆ ยิ่งสงสัยมากขึ้น ก็ต้องอ่านมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมในการอ่านหนังสือ

นายบวรศักดิ์ ทวีพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อนุกรรมการพิพิธภัณฑสถานไทยและหอจดหมายเหตุ บรรยายพิเศษ เรื่อง เพลินพิศ พิพิธภัณฑสถานไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่ ความว่า...

พิพิธภัณฑสถานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้จะอย่างไรเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้นำมาสนใจ โดยยกตัวอย่างของชิ้นเอกที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานไทยและหอจดหมายเหตุ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น ๕ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ด้วยวิธีการนำเสนอให้นำมาสนใจ เช่น คำพิพากษาของศาลที่มีลายพระหัตถ์พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ และคนสุดท้ายที่ลงนามในคำพิพากษาเป็นฝรั่ง เหตุใดฝรั่งจึงมาลงร่วมกับคนไทย เพราะในช่วงสมัยนั้น ฝรั่งมาช่วยร่างกฎหมาย จึงมาลงชื่อในคำพิพากษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราชินีในคราวที่เสด็จเหยียบศาลจังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ โดยนำเสนอว่าน่าสนใจ แต่บุคลากรของศาลยุติธรรมส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็น และนอกจากนี้ได้ชวนให้ชมอาคารศาลโบราณ ๓ แห่ง คือ ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดสิงห์บุรี และศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ควรเปิดมุมมองใหม่เพื่อดึงดูดใจของคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมามองคุณค่าของอาคารศาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ และให้หน่วยงานศาลยุติธรรมจัดให้สถานที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของศาลในท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่ต้องเข้ามาชมที่กรุงเทพมหานคร และฝากถึงผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานไทยหาวิธีการให้คนมาชมโดยจัดแสดงผลงานต่างๆ ในพิพิธภัณฑสถานรวมทั้งวัตถุพิพิธภัณฑสถาน รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่มีอาคารศาลยุติธรรมหลังเก่า คิดว่าทำอย่างไรให้คงรักษาสภาพให้เป็นพิพิธภัณฑสถานให้เข้ากับท้องถิ่นและรักษาอาคารศาลฯไว้ตลอดไป และอาคารศาลยุติธรรมเดิมที่ยังคงใช้เป็นที่พักอาศัยจะทำอย่างไรที่จะรักษาสภาพเดิมไว้ และปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้เป็นที่จัดแสดงของชิ้นเอกซึ่งเป็นเพชรยอดมงกุฎของศาลยุติธรรม